



ที่ ศธ ๐๒๘๔/๓๖๕๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๒๙/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหิน
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑,
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒,
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐,
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์,
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.๑๐ ทุกโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเอกชน ทุกโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบการเสนอชื่อฯ (ประเภทบุคคล)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบการเสนอชื่อฯ (ประเภทนิติบุคคล)	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานของท่าน และหรือหน่วยงานในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน หากหน่วยงานใดสนใจในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติดังกล่าว ให้เสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามแบบการเสนอชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววาสนา แจ่มเสนาะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานครูสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๔๓ - ๔๔

โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๔๔